



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง กองคลัง (งานพัสดุ)

ที่ ๘๓๐๐๒/

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลสำโรง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง)

อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมิน EB๖ (๒) มีการนำผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ หรือไม่

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีคุณธรรมและโปร่งใส สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้กองคลัง งานพัสดุ จึงขอรายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีที่จัดสรรจากรัฐบาล การจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบลงทุนต่างๆ ต้องรองบประมาณ

๒. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน

และงานพัสดุได้นำปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอรายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางพรนภา วัชรวิเศษณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสมาลี แทนพุดซา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเนติ สีสั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

- ทราบ

(นายมงคล ศรีบงกช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปัญหาและอุปสรรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง	สิ่งที่ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
<p>๑ ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีที่จัดสรรจากรัฐบาล การจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงทุนต่างๆ ต้องรองบประมาณ</p>	-	-
<p>๒. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบกรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรดำเนินงาน</p>	<p>ให้แบบกำหนดเอกสารที่จะต้องใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของงานโครงการ ฯ ประจำปี ๒๕๖๐</p>	<p>การดำเนินงานแต่ละโครงการ ฯ ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกันมากขึ้นทุกขั้นตอน</p>

๗